

HUYỆN ỦY LAI VUNG
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Vung, ngày 04 tháng 07 năm 2023

*

Số 472-CV/BTGHU

*Định hướng công tác tuyên truyền và nắm
bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện
tháng 07 năm 2023*

- Kính gửi:*
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy,
 - Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện,
 - Các tổ chức Chính trị - Xã hội Huyện,
 - Các ngành khối thông tin đại chúng,
 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (*Trang Thông tin điện tử UBND huyện*),
 - Trung Tâm Chính trị huyện,
 - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền Thanh huyện,
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn,
 - Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện,
 - Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

Căn cứ Công văn số 1518-CV/BTGTU ngày 28/06/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về định hướng tuyên truyền tháng 07 năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin đến các cơ quan, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ngành khối thông tin đại chúng, các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cùng phối hợp thực hiện công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và tuyên truyền trên địa bàn huyện trong tháng 07/2023 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 07/2023

1. Sinh hoạt tư tưởng:

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "**Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới**" ⁽¹⁾ (*có nội dung kèm theo*).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện:

Tập trung tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 111 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2023), Tổng Bí thư Ban Chấp

⁽¹⁾ <https://www.tuyengiao.vn/dua-nghi-quiet-cua-dang-vao-cuoc-song/nang-cao-chat-luong-xay-dung-dang-ve-tu-tuong-trong-thoi-ky-moi-144591>.

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 36 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2023); 73 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2023); 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023). Đặc biệt, tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quân thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Huế Việt Nam được UNSECO công nhận là Di sản thế giới...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Lai Vung gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các vấn đề thời sự

Tuyên truyền Công văn số 1008-CV/TU ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời duy trì đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Công văn số 916-CV/HU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ).

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị huyện Lai Vung trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng "chi bộ, đảng bộ bốn tốt"; tăng cường tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu (theo Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ).

Chú ý định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong cấp uỷ, địa phương, ổn định dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự về vấn đề người gốc Việt tại Campuchia (theo Công văn số 938-CV/HU ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ); về vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền (theo Công văn số 951-CV/HU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ); thông tin bước đầu về vụ việc phức tạp xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk (có gửi kèm tài liệu).

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 947-CV/HU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung về công tác tuyên truyền và thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tuyên truyền, phổ biến, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Quan tâm tuyên truyền đến các Chi, Đảng bộ cơ sở và tất cả đảng viên cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện phải thực hiện việc thu gom, xử lí, phân loại rác thải theo đúng qui định; mỗi gia đình phải thực hiện chỉnh trang cảnh quan môi trường tại nơi ở, cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (theo Công văn số 111/UBND-TNMT ngày 29/6/2023 của UBND huyện).

Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết và bệnh cúm lây từ gia cầm sang người.

Đồng thường xuyên tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là trên không gian mạng và hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội... Đặc biệt, tuyên truyền việc triển khai Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” (theo Công văn số 844/UBND-HC ngày 29/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện).

Tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cò bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma túy, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy ...

II- NỘI DUNG NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI, THAM GIA ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC THÔNG TIN VÀ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG THÁNG 07 NĂM 2023

Duy trì thường xuyên công tác nắm diễn biến tư tưởng, dư luận, thái độ, tâm tư của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện Lai Vung trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng “chi bộ, đảng bộ bốn tốt” cùng các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quá trình xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, kết luận, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương đang được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Quan tâm tăng cường định hướng, lan tỏa, tuyên truyền các thông tin chính thống, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, cảnh báo, dự báo các luồng thông tin xấu độc, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch; theo dõi và báo cáo đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ngành khối thông tin đại chúng, Cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp huyện và xã quan tâm phối hợp thực hiện kịp thời việc giám sát, theo dõi, nắm chắc thông tin và dư luận xã hội tại địa bàn và trên không gian mạng. Chú ý theo dõi, giải thích, vận động gỡ bỏ những bài viết không đúng qui định, không đúng sự thật hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn bị đăng tải trên mạng xã hội; thông tin về Ban Tuyên giáo Huyện ủy đối với trường hợp khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng bài không đúng qui định, không đúng sự thật, các bài viết có nội dung tiêu cực, sai trái, liên quan đến địa phương sau khi vận động nhưng không gỡ bài để có giải pháp phối hợp các ngành chức năng xem xét giải quyết, ngăn chặn kịp thời.

III- TÀI LIỆU, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi kèm Công văn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và sinh hoạt Chi bộ tháng 07 năm 2023 *(có gửi qua mạng nội bộ của Đảng ủy các ngành, xã, thị trấn)*.

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ VN huyện, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các ngành khối thông tin đại chúng và Cộng tác viên DLXH cấp huyện cùng phối hợp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, chú ý khai thác hệ thống truyền thanh huyện, xã, mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh huyện và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử UBND huyện *(Văn phòng HĐND và UBND huyện)* theo định hướng tuyên truyền chủ động chọn lọc nội dung để viết bài, đưa tin trên hệ thống truyền thanh huyện, Trang TTĐT của UBND huyện phù hợp và kịp thời.

Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, địa phương, đơn vị và các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH cùng góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/cáo),
- Các CQ chuyên trách TM giúp việc HU (để biết),
- UBND huyện (để biết),
- Như trên (p/hợp t/hiện),
- Lưu VP.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thùy Trang

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT CHI BỘ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÁNG 07 NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 472-CV/BTGHU ngày 04 tháng 07 năm 2023
của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)

PHẦN I: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trân trọng giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết **"Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới"** của PGS. TS. **Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương**, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, Đảng phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thông nhất nhận thức về tư tưởng và công tác tư tưởng

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Theo đó, xây dựng Đảng về tư tưởng giữ vai trò trọng yếu trong quá trình hoạt động của Đảng. Muốn xác định đúng nhiệm vụ và những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới, trước hết cần thống nhất nhận thức.

Một là, về tư tưởng.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, mọi tư tưởng đều được rút ra từ kinh nghiệm; là sự phản ánh đúng đắn hay phản ánh xuyên tạc hiện thực. Nhưng tư tưởng không đơn thuần là sự phản ánh thế giới khách quan, mà trên cơ sở phản ánh thế giới khách quan, tư tưởng xác định con đường để cải tạo thế giới. Vì vậy, nội dung của bất kỳ tư tưởng nào cũng bao hàm những mục đích và những nhiệm vụ của hoạt động thực tiễn. Đó là sự khác nhau căn bản giữa tư tưởng với các hình thức phản ánh khác.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định trước hết là xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị. Người cho rằng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới là "cái cầm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công. Vì vậy, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo đó, giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng phải là công việc quan trọng hàng đầu: "Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận vì không học lý

luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là "mù chính trị" thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng"; "Phải nâng cao trình độ lý luận chung của Đảng, trước hết trong những cán bộ cốt cán của Đảng". Xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ làm cho lý luận, thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng, giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn làm cho Đảng và mỗi đảng viên không ngừng nâng cao ý chí phấn đấu, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu xuyên tạc, phản động...

Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng không ngoài mục đích làm cho toàn Đảng thống nhất một ý chí, đoàn kết, cùng toàn dân đồng lòng thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối, chính sách... Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là trọng trách của công tác tư tưởng.

Hai là, về công tác tư tưởng.

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính Đảng nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng.

Đối với Đảng ta, công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của mình; cùng với công tác tổ chức trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiến hành công tác tư tưởng nhằm vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn để hình thành cương lĩnh, đường lối, chính sách trong từng thời kỳ; đem lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân sự giác ngộ về thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, thành nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng; cổ vũ, động viên tích cực, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cần tiếp tục xác định rõ nội hàm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định những nội dung liên quan đến xây dựng Đảng về tư tưởng. Trong đó, công tác tư tưởng phải kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiên bộ tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu... Cần xác định rõ nội hàm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng trong thời kỳ mới là:

Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh, Đảng muốn vững mạnh về tư tưởng chính trị thì phải "có chủ nghĩa làm cốt", trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đại hội VII của Đảng đã xác định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng. Do đó, nội hàm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng trong thời kỳ mới là phải làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thế giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên không những thấm nhuần mà còn biết vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, xác định, hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách.

Thứ hai, phải tiếp tục xây dựng, triển khai thực chất, hiệu quả, sâu, rộng những giải pháp, biện pháp làm cho toàn Đảng thực sự là một ý chí vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng cùng toàn dân thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng. Phải tăng cường về "chất" công tác giáo dục, hướng dẫn đảng viên thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực sự nghiêm túc, tự giác trong tự phê bình và phê bình; thực sự làm gương, nêu gương trước quần chúng.

Thứ ba, trong hệ thống 4 nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, phân giải pháp còn định tính. Vì vậy, cần định lượng từng biện pháp, xác định rõ tổ chức, cơ quan nào phải thực hiện, thời hạn hoàn thành. Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng thì phải có giải pháp đột phá trong củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu về công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở; có giải pháp khả thi về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác tư tưởng; chú trọng giải pháp tổng thể trong quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận, giảng viên lý luận, báo cáo viên, phóng viên - biên tập viên báo chí, văn nghệ sĩ...

Thứ tư, đề nghị Ban Bí thư xem xét, có quyết định về việc: Các cấp ủy thực hiện giao ban tư tưởng định kỳ và đột xuất để nắm tư tưởng, phối hợp chỉ đạo các "binh chủng" tiến hành các hoạt động tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo xử lý các tình huống, điểm nóng tư tưởng... Định kỳ, các đồng chí thường trực cấp ủy phải xuống cơ sở để nắm tư tưởng và đối thoại với nhân dân.

Thứ năm, trong đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tư tưởng cần bổ sung nguyên tắc: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

PHẦN II: THÔNG TIN, THỜI SỰ ĐỊA PHƯƠNG, TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Huyện Lai Vung phát động thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” năm 2023 - 2024

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”; xây dựng gia đình no ấm, bình

đăng, tiên bộ, hạnh phúc; tạo không khí thi đua sôi nổi từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Phong trào, xây dựng và phát huy những mô hình mới, cách làm hay, góp phần tạo dựng hình ảnh người dân Lai Vung sống có văn hóa, nghĩa tình, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Huyện; kịp thời biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhất trong Phong trào. Ngày 23/6/2023, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND phát động thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” năm 2023 – 2024.

Theo đó, nội dung, tiêu chí thi đua bao gồm:

(1) Thi đua xây dựng các danh hiệu văn hóa

- Thi đua xây dựng: gia đình văn hóa; ấp, xã văn hóa nông thôn mới; khóm, thị trấn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

- Thi đua giữ vững các danh hiệu: gia đình; ấp; khóm; xã; thị trấn; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhiều năm liền và tiêu biểu trong Phong trào.

- Những mô hình mới, cách làm hay trong Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình, nông thôn mới.

- Cá nhân tham gia công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(2) Thi đua thực hiện công tác gia đình

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6; tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động hiệu quả và phát triển các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Huyện.

(3) Tiêu chí thi đua

Phân đầu đến cuối năm 2024 có trên: 91% Hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; 100% Khóm và Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (5/5 khóm); 96% Ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa nông thôn mới” (64/66 ấp); 90% Xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” (10/11 xã); 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; số liệu bạo lực gia đình hàng năm giảm so với năm trước.

(4) Tiêu chí xét từng danh hiệu

a) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: tập thể, cá nhân, hộ Gia đình, khóm, ấp, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn minh hàng năm căn cứ vào kết quả bình xét, chấm điểm từng danh hiệu dựa vào các văn bản chỉ đạo hiện hành của cấp trên quy định tiêu chuẩn bình xét, chấm điểm các nội dung:

- Gia đình: đạt tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; giữ vững danh hiệu từ 03 năm liên tục trở lên, gương mẫu, tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào.

- Khóm, ấp, xã, thị trấn: phải đạt tiêu chuẩn văn hóa, văn minh hàng năm; giữ vững danh hiệu từ 05 năm liên tục, gương mẫu, tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào.

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: phải đạt tiêu chuẩn văn hóa, văn minh hàng năm; giữ vững danh hiệu từ 02 năm liên tục trở lên, gương mẫu, tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào.

- Tập thể Ban Công tác các xã, thị trấn: bình chọn khen Ban Công tác các xã, thị trấn tiêu biểu nhất trong 12 Ban Công tác các xã, thị trấn.

- Tập thể Ban Vận động khóm, ấp: bình chọn khen mỗi xã, thị trấn 01 Ban Vận động khóm, ấp tiêu biểu nhất.

- Cá nhân tiêu biểu: do Ban Chỉ đạo huyện và Ban Công tác xã bình chọn. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào. Phải là những cá nhân tích cực trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Phong trào như: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các đợt kiểm tra; có ý kiến đóng góp, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo, Ban Công tác, Ban Vận động điều hành, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Phong trào hoàn thành các chỉ tiêu, đạt danh hiệu văn hóa, văn minh hàng năm và giữ vững các danh hiệu văn hóa, văn minh nhiều năm liền.

b) Công tác gia đình: những gia đình thật sự là một mái ấm hạnh phúc, hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ; có truyền thống giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp. Các thành viên trong gia đình thương yêu, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, sống nề nếp, kính trên nhường dưới và có đóng góp tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng như: đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia tố giác tội phạm, hiến máu tình nguyện, Quỹ Khuyến học... Gia đình phải được công nhận đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” từ 03 năm trở lên.

2. Xã Tân Thành, huyện Lai Vung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Ngày 30/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 694/QĐ-UBND-HC công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Cụ thể, 06 xã nông thôn mới gồm: Tân Thành A (huyện Tân Hồng); Long Khánh B (huyện Hồng Ngự); An Long, Phú Thành A, Phú Hiệp (huyện Tam Nông); Phú Lợi (huyện Thanh Bình) và 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh); Mỹ An, Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười); Tân Mỹ, Định An (huyện Lấp Vò); Tân Thành (huyện Lai Vung); An Nhơn (huyện Châu Thành); Tân Hội (thành phố Hồng Ngự).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, thành phố Hồng Ngự và các xã có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đến nay, toàn tỉnh có 109 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Riêng trên địa bàn huyện Lai Vung, đến thời điểm tháng 7/2023 có 09 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hòa Thành, Hòa Long, Long Thắng, Long Hậu, Vĩnh Thới, Tân Hòa, Định Hòa, Phong Hòa và Tân Phước), 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tân Thành, Tân Dương).

3. Định hướng tuyên truyền nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày **01 tháng 7 hằng năm** là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam để tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Ngày 19/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung đã ban hành Công văn số 947-CV/HU chỉ đạo tăng cường “công tác tuyên truyền và thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng tuyên truyền nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam cần tập trung vào các nội dung:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ cận nghèo.
- Tuyên truyền về việc tăng mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2023 theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
- Truyền thông về tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VssID-BHXH số trên điện thoại thông minh thay thế thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.
- Truyền thông cảnh báo các hành vi vi phạm, những hình thức trục lợi của tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHYT và các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật.
- Truyền thông những cải cách hành chính của ngành BHXH về chuyển đổi số, thực hiện giải quyết chế độ BHYT và thanh toán BHYT qua ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến của Ngành BHXH Việt Nam nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ BHYT của người dân.

Việc tăng mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2023 theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ cụ thể như sau:

- Mức đóng người thuộc hộ gia đình cận nghèo

+ Người cận nghèo tự đóng 10% là: 97.200 đồng/năm (mức cũ là 80.460đồng/năm).

+ Được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 90%: 874.800 đồng/năm ($1.800.000đ \times 4,5\% \times 12 \times 90\% = 874.800$ đồng/năm).

(Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách Tỉnh hỗ trợ 20%)

- Mức đóng người thuộc hộ gia đình

+ Mức đóng đối với người thứ nhất: 972.000 đồng /năm ($1.800.000đ \times 4,5\% \times 12 = 972.000$; mức cũ là 804.600 đồng/năm).

+ Từ người thứ hai trở đi giảm mức đóng theo quy định.

- Những trường hợp đã đóng tiền tham gia BHYT trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng theo mức đóng cũ, không phải đóng theo mức đóng mới.

4. Đồng Tháp khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu kết nối Đồng bằng sông Cửu Long

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đồng loạt diễn ra vào sáng ngày 25/6. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, dài 27,43 km, tổng mức đầu tư là 5.886 tỷ đồng, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Đây là tuyến cao tốc mơ ước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giải quyết "điểm nghẽn" về giao thông trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của địa phương.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả khu vực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự án thành phần 1 có thời gian thi công 840 ngày, chiều dài tuyến 16 km. Quy mô giai đoạn hoàn thiện, cao tốc có mặt cắt ngang 04 làn xe, vận tốc khai thác 100km/h.

5. Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Hiện nay, các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với **24 hình thức lừa đảo** đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam:

(1) Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”.

- (2) Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice.
- (3) Lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao.
- (4) Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công.
- (5) Giả danh giáo viên/nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu.
- (6) Chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí.
- (7) Thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng.
- (8) Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen,...
- (9) Lừa đảo cho số đánh đề.
- (10) Giả mạo trang TTĐT, cơ quan, doanh nghiệp (BHXH, ngân hàng...)
- (11) Lừa đảo SMS Brandname, phát tán tin nhắn giả mạo.
- (12) Lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp.
- (13) Lừa đảo tuyển CTV online.
- (14) Đánh cắp tài khoản MXH, nhắn tin lừa đảo.
- (15) Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo.
- (16) Rao bán hàng giả hàng nhái trên sàn thương mại điện tử.
- (17) Đánh cắp thông tin CCCD đi vay nợ tín dụng.
- (18) Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng.
- (19) Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa.
- (20) Lừa đảo lấy cắp Telegram OTP.
- (21) Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền như FlashAI.
- (22) Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook.
- (23) Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi bưu kiện, trúng thưởng,...
- (24) Rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bản trên Facebook.

Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được các đối tượng lừa đảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, trong đó nhắm vào nhiều nhóm đối tượng, bao gồm: Người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đối tượng công nhân, nhân viên văn phòng... Mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau, kẻ xấu thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ người dân trước vấn nạn lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người dân.

Đề nghị người dân cần cảnh giác, khi phát hiện các hoạt động nêu trên trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY LAI VUNG